



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๓๕๗ ๓๑๔๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

- นายมหินทะ ราชปักษา สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีศรีลังกาคคนใหม่

๒. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

- สภานิติบัญญัติฮ่องกงได้รับการขยายวาระออกไปอีก ๑ ปี

๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา : นายมหินทะ ราชปักษา สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีศรีลังกาคนใหม่

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายมหินทะ ราชปักษา (Mr. Mahinda Rajapaksa) สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของศรีลังกา โดยพิธีมีขึ้นที่วัด Kelaniya ในเมืองโคลัมโบ ต่อหน้าคณะทูตและสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ นายราชปักษาเข้าสาบานตนในฐานะนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาเป็นสมัยที่ ๔ แล้ว โดยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ พรรคของนายราชปักษา ได้รับชัยชนะและได้รับจัดสรรที่นั่งในรัฐสภาไปถึง ๑๔๕ ที่นั่งจากทั้งหมด ๒๒๕ ที่นั่ง ในขณะที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เข้าสาบานตนในสัปดาห์เดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งของศรีลังการะบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่มีความสงบเรียบร้อยมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของศรีลังกา และยังมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ ๗๑ แม้ว่าสถานการณ์ภายในประเทศจะอยู่ท่ามกลางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้การเลือกตั้งได้มีการเลื่อนออกไปถึง ๒ ครั้ง อย่างไรก็ตามขณะนี้ศรีลังกามีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวม ๒,๙๘๔ คน ผู้ป่วยที่รักษาหาย ๒,๘๑๙ คน และเสียชีวิต ๑๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สำหรับรัฐสภาศรีลังกาปัจจุบันเป็นชุดที่ ๑๖ และเป็นระบบสภาเดี่ยว (Unicameral) มีสมาชิกในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญจำนวนรวม ๒๒๕ คน เป็นชาย ๒๑๒ คน และเป็นสตรี ๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๘) การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยรัฐสภามีวาระ ๖ ปี สมาชิกรัฐสภา ๑๙๖ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากเขตเลือกตั้งทั่วประเทศทั้งหมด ๒๒ เขต และสมาชิกจำนวน ๒๙ คน มาจากการเลือกตั้งแบบใช้เขตประเทศเป็นเกณฑ์

ที่มา: www.chinadailyasia.com

www.ipu.org

worldmeters.onfo

๒. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน : สภานิติบัญญัติฮ่องกงได้รับการขยายวาระออกไปอีก ๑ ปี

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศลงมติขยายวาระการทำงานของสภานิติบัญญัติฮ่องกง ชุดปัจจุบันซึ่งเป็นชุดที่ ๖ ออกไปอีก ๑ ปี จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้นักลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่องกงปลุกระดมพลประท้วง หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงฉบับใหม่ที่มีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การขยายวาระการทำงานที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงในครั้งนี้จะส่งผลให้สมาชิกสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เกิน ๑ ปี จนกว่าจะมีการเลือกสภานิติบัญญัติชุดใหม่ (ชุดที่ ๗) ที่มีวาระ ๔ ปี นอกจากนี้ สภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนยังประกาศสนับสนุนนโยบายของคณะผู้บริหารฮ่องกงเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้เลื่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑ ปี ด้วยเหตุผลเรื่องความจำเป็นและความเหมาะสม

ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงมีสมาชิกจำนวน ๗๐ คน เป็นระบบสภาเดียว โดยสมาชิก ๓๕ คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากเขตพื้นที่ และสมาชิกอีก ๓๕ คน มาจากการเลือกตั้งผู้แทนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยประธานสภานิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภานิติบัญญัติ สำหรับอำนาจหน้าที่หลักของสภานิติบัญญัติฮ่องกง คือ การตรากฎหมาย การแก้ไขและการยกเลิกกฎหมาย การพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณ การเก็บภาษี และตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ รวมทั้งการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติฮ่องกงยังมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการให้การรับรองและถอดถอนผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลสูงสุด รวมถึงหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูง นอกจากนี้ยังมีอำนาจในการถอดถอนหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วย

ที่มา: www.reuters.com

Legco.gov.hk

นางสาวชัญชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓